



TÓM TẮT SƠ LƯỢC VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Glencoe Regional Health (GRH) cung cấp chính sách hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân đáp ứng các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện. Hiện tại có hai chương trình giảm giá khác nhau được cung cấp. Nếu người bảo lãnh/bệnh nhân đủ điều kiện tham gia một trong hai chương trình, mức giảm giá sẽ được áp dụng cho toàn bộ năm lịch.

Chăm Sóc Cho Người Không Có Bảo Hiểm, còn được gọi là Giảm Giá Theo Tổng Chương Lý hoặc Giảm Giá Theo Quy Chế Tiêu Bang được áp dụng nếu người bảo lãnh/bệnh nhân hội đủ điều kiện do thu nhập hộ gia đình hàng năm của họ dưới \$125,000.00 và họ không có bất kỳ loại bảo hiểm nào. Mức giảm giá được áp dụng sẽ là 41% tổng phí có hiệu lực từ 1/1/2024.

GRH cung cấp mức giảm giá Chăm Sóc Không Trả Phí dựa trên thu nhập cá nhân. Dịch vụ chăm sóc miễn phí được cung cấp cho người bảo lãnh/bệnh nhân nếu thu nhập của họ thấp hơn 2 lần Mức Nghèo Liên Bang. Nếu thu nhập của họ từ gấp hai đến bốn lần Mức Nghèo Liên Bang, dịch vụ chăm sóc sẽ được giảm giá 50%. Người bảo lãnh/bệnh nhân sẽ được xem xét với dịch vụ Chăm Sóc Không Trả Phí nếu họ nộp đơn đã điền đầy đủ, trang 1 của Biểu Mẫu 1040 của IRS từ lần khai thuế năm trước và bằng chứng nộp đơn xin và quyết định từ chối Hỗ Trợ Y Tế. Bất kỳ người bảo lãnh/bệnh nhân nào hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Chăm Sóc Không Trả Phí sẽ không bị tính phí nhiều hơn số tiền thường được lập hóa đơn cho các dịch vụ cấp cứu và cần thiết về mặt y tế khác.

Quý vị có thể tìm thấy bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của GRH và đơn đăng ký trên trang web của chúng tôi tại www.grhsonline.org/patients-visitors/billing-financial-assistance, tại ban Dịch Vụ Xã Hội Quận McLeod, hoặc tại quầy tiếp tân của GRH ở cả bệnh viện và phòng khám tại 1805 Hennepin Avenue North, Glencoe, MN 55336. Khi trao đổi với nhân viên về tài khoản của họ, người bảo lãnh/bệnh nhân có thể yêu cầu Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và/hoặc đơn xin được gửi miễn phí cho họ qua đường bưu điện. Nếu bệnh nhân có thắc mắc về các mức giảm giá này hoặc khi điền đơn xin, họ có thể gọi cho Nhân Viên Tài Chính theo số 320-864-7101 hoặc đến địa chỉ ghi trên để được hỗ trợ.